

Số: /BC-STTTT

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Kết luận số 15-KL/TW của Ban Bí thư trong năm 2024

Thực hiện Văn bản số 6896/UBND-NC ngày 13/11/2024 về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên tổ chức tuyên truyền Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

Sở đã thành lập Tổ phản ứng nhanh thông tin báo chí, mạng xã hội (Quyết định số 38/QĐ-STTTT ngày 13/4/2020 về việc thành lập Tổ phản ứng nhanh thông tin báo chí, mạng xã hội; Quyết định số 38/QĐ-STTTT ngày 04/4/2022 về việc kiện toàn Tổ phản ứng nhanh thông tin báo chí, mạng xã hội). Thường xuyên thực hiện công tác điếm báo, tổng hợp tin bài phản ánh hàng ngày trên báo chí, mạng xã hội phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và phối hợp các đơn vị trong công tác xử lý thông tin, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tốt hoạt động định hướng thông tin tuyên truyền về bảo vệ an ninh quốc gia cho các cơ quan báo chí, truyền thông; tham mưu và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 14-Ctr/TU, ngày 04/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW, ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay”, góp phần “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”, góp phần tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

2. Kết quả đạt được

2.1 Công tác thông tin, tuyên truyền

Các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống truyền thanh cơ sở và các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, cụ thể:

- Đài Phát thanh và Truyền hình thực hiện chuyên đề “Truyền hình an ninh nhân dân”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, “An toàn giao thông”, “Pháp luật và Đời sống”, “Đảng trong cuộc sống”, “Câu chuyện tuần này”, “Vấn đề hôm nay”... và các bản tin trong chương trình thời sự hàng ngày; hàng năm có hàng ngàn tin, bài tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, giới thiệu các mô hình, điển hình tiên tiến, các các làm hay, hiệu quả trong thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

- Báo Hà Tĩnh xây dựng các chuyên mục: Pháp luật và đời sống, An ninh trật tự ... hàng năm đăng tải hàng ngàn tin, bài tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự; kết quả của các cấp, các ngành trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm; kỹ năng, kiến thức nhận biết âm mưu, thủ đoạn của tội phạm và cách tham gia phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã đăng tải 500 tin, bài tuyên truyền/năm về phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh trật tự; nhận diện phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm; các tấm gương, mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn hoạt động trên địa bàn tỉnh tích cực thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phản ánh, phản biện các hạn chế, bất cập ở địa phương trong quá trình thực thi chủ trương, chính sách, kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh với trên 5000 tin bài/năm.

- Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và gửi 20 tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhận diện âm mưu thủ đoạn, hình thức và nội dung chống phá và kỹ năng phòng chống thông tin xấu độc, xuyên tạc ... chỉ đạo phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở. 100% Trạm Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp phát các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các chương trình tuyên truyền ở địa phương và phối hợp phát sóng trong Trang địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Nhìn chung, công tác thông tin, tuyên truyền trên các cơ quan thông tin, báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đã được thực hiện thường xuyên, kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin cho các tầng lớp Nhân dân.

2.2. Công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực đội ứng cứu sự cố của tỉnh thường xuyên rà soát, duy trì và hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn tỉnh cảnh báo nguy cơ tấn công mạng, phối hợp xử lý các cuộc tấn công, cảnh báo các lỗ hổng bảo mật, mã độc của các hệ thống công nghệ thông tin các đơn vị.

Tổ chức 02 cuộc tập huấn phổ biến thông tin tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trong phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet cho người dân xã Cẩm Quang và xã Xuân Hải; Tổ chức 12 cuộc tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn, an ninh mạng; nhận diện phương thức lừa đảo, tấn công mạng, xây dựng và phê duyệt hồ sơ đề xuất bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho cán bộ chuyên trách CNTT của 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh; 17 lớp về nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 01 lớp tập huấn về nâng cao kỹ năng bán hàng trực tuyến và bảo mật thông tin, phòng chống lừa đảo trực tuyến trong giao dịch điện tử cho các doanh nghiệp, HTX, hộ cá thể trên địa bàn huyện Vũ Quang...

Sản xuất video “Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID” và Video “Cảnh báo các phương thức lừa đảo của tội phạm trên mạng xã hội, mạng viễn thông” tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các trang mạng xã hội; Sản xuất 02 chuyên đề phát thanh tuyên truyền, định hướng, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin khi dùng mạng xã hội, mạng viễn thông cho người dân trên địa bàn tỉnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở; phát hành 40.000 tờ rơi “Phòng ngừa thủ đoạn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng” cho 216 xã, phường, thị trấn và tại các lớp tập huấn...;

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin trên không gian mạng tỉnh Hà Tĩnh năm 2024 với hình thức thi trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh cho toàn thể cán bộ, người dân. Kết thúc cuộc thi, đã có 1.072 cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh gia cuộc thi, hơn 62.846 lượt tham gia dự thi.

Phối hợp với Đài PTTH tỉnh và Công an tỉnh triển khai thực hiện 1 gameshow về Nhận diện lừa đảo trên không gian mạng với 14 đội chơi của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1708/UBND-VX1 ngày 29/3/2024 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh. Các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh được triển khai đánh giá An toàn thông tin theo cấp độ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cấp tỉnh, đã thực hiện phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ An toàn thông tin của 86/86 hệ thống thông tin đạt tỷ lệ 100% (38 hồ sơ cấp độ 1; 45 hồ sơ cấp độ 2 và 03 hồ sơ cấp độ 3); Số lượng Hệ thống thông tin đã triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt/tương ứng với tỉ lệ phần trăm trên tổng số Hệ thống thông tin được phê duyệt: 61/86 hệ thống/tương ứng tỉ lệ: 70,93%; Cấp huyện đã thẩm định và phê duyệt được 281 hồ sơ cấp độ đến cấp xã. Hiện đang tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát các hệ thống thông tin để xác định cấp độ và triển khai đầy đủ các phương án bảo vệ an toàn thông tin theo hồ sơ đã được phê duyệt.

Thường xuyên tiếp nhận thông tin từ các cơ quan chuyên ngành, thực hiện cảnh báo, hỗ trợ, phối hợp xử lý các sự cố, tình huống mất an toàn thông tin của các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh; đã ghi nhận có xảy ra các trường hợp tấn công mạng và phát hiện kịp thời 51 lượt đơn vị có nguy cơ mất an toàn như: Tấn công chèn đường dẫn, hình ảnh quảng cáo, cá độ, đánh bạc trực tuyến. Phát hiện và cảnh báo khắc phục một số hệ thống tài khoản có mật khẩu yếu, lộ mật khẩu trên môi trường mạng. Tăng cường hoạt động thanh kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Xử lý các trường hợp tấn công mạng và phát hiện kịp thời các nguy cơ mất an toàn như tấn công chèn đường dẫn, hình ảnh quảng cáo, cá độ, đánh bạc trực tuyến. Phát hiện và cảnh báo khắc phục một số hệ thống tài khoản có mật khẩu yếu, lộ mật khẩu trên môi trường mạng; cảnh báo và xử lý các đơn vị có máy tính bị nhiễm mã độc, tham gia hệ thống mạng Bonet; thường xuyên cập nhật, duy trì chuyên mục An toàn thông tin; triển khai các lớp đào tạo về An toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh, thành viên đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin tỉnh, lãnh đạo và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin cấp xã; tổ chức các cuộc diễn tập về An toàn thông tin và diễn tập thực chiến An toàn thông tin trên địa bàn cho toàn thể cán bộ chuyên trách CNTT/ATTT và Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh.

Tham gia các cuộc diễn tập an ninh mạng quốc tế ACID, APCERT do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức; xây dựng các chuyên đề phát thanh tuyên truyền về phòng chống lừa đảo trực tuyến trên hệ thống truyền thanh cơ sở tại 216 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh; phát hành các tờ rơi tuyên truyền về các hành vi lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông cấp phát đến tận các thôn xóm, khu dân cư; mở lớp học đại trà “An toàn internet” trên nền tảng học trực tuyến (<https://hatinh.mobiedu.vn>) cho mọi người dân. Triển khai cài đặt phần mềm phòng chống mã độc quản trị tập trung tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (thực hiện tại 2553 máy tính trạm, 05 máy chủ) và tiếp tục triển khai rộng rãi trên toàn tỉnh.

2.3. Kết quả công tác xử lý vi phạm

Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường rà soát, xử lý các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận trên không gian mạng. Trong 10 tháng đầu năm 2024, tổ chức làm việc, xử phạt 03 cá nhân, tổ chức vi phạm liên quan mạng xã hội và báo chí: 02 cá nhân (01 cá nhân vi phạm lĩnh vực báo chí, 01 cá nhân vi phạm mạng xã hội); 01 tổ chức vi phạm lĩnh vực báo chí. Tổng số tiền xử phạt: 81.500.000đ.

3. Tồn tại, hạn chế

- Chất lượng một số nội dung tuyên truyền, phương pháp tuyên truyền còn hạn chế, chưa thu hút người dân.

- Kinh phí hỗ trợ cho công tác tuyên truyền còn hạn chế, chưa có kinh phí triển khai tuyên truyền chuyên sâu.

- Lực lượng thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông nhân lực mỏng (chỉ có 03 đồng chí), chưa được trang bị các phần mềm chuyên dụng, trong khi đối tượng tham gia mạng xã hội lớn, nên khó khăn trong rà soát, đấu tranh, xử lý.

4. Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị Công an tỉnh thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu; xem xét tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai các đợt tuyên truyền chuyên sâu hàng năm./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- Lưu: VT, TTBCXB₂.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Dương Kim Nga